



โครงการ ประชุมสามัญประจำปี 2567 ชมรมห้องสมุดสีเขียว การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

หลักการและเหตุผล

ชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการพัฒนางานห้องสมุดสีเขียว พัฒนางานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประสานงานการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การตรวจประเมิน และได้ร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นและเสริมพลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ผ่านกิจกรรม การจัดบรรยาย การฝึกอบรม การสัมมนา และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรห้องสมุดพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดที่มีความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่งความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ทางชมรมห้องสมุดสีเขียว จึงร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการลงนามความร่วมมืออีกครั้ง ในงานประชุมสามัญประจำปี 2567 ชมรมห้องสมุดสีเขียว เพื่อสานต่อความร่วมมือก้าวสู่การพัฒนาห้องสมุดที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว
3. เพื่อประชุมสมาชิกชมรมห้องสมุดสีเขียว และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด และผู้สนใจเรื่องห้องสมุดสีเขียว

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

หน่วยงานผู้ให้ความสนับสนุน

- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนสถานที่จัดงานและร่วมจัดเตรียมงาน
- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนระบบลงทะเบียน ประเมินผล และเกียรติบัตร

หน่วยงานความร่วมมือ

- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
- หน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

กำหนดเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 8:00–16:30 น.

สถานที่

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รูปแบบการจัดประชุม

การจัดประชุมคาร์บอนนิวทรัล โดยมีการคำนวณและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
2. สมาชิกชมรมห้องสมุดสีเขียว ผู้บริหารและสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของชมรมและหน่วยงานเครือข่าย
3. หน่วยงานในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ได้พัฒนากิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนที่ <https://www.greenlibnet.in.th/meeting2567/register/>

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567



อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิกชมรมห้องสมุดสีเขียว 1,200 บาท

สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ 1,300 บาท

บุคคลทั่วไป 1,500 บาท

นักศึกษา และผู้เกษียณอายุงาน 1,000 บาท

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 8:00–16:30 น.

ณ ห้องประชุมกำแพง อุดมวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เวลา	หัวข้อ
8:00 – 9:00 น.	ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
9:00 – 9:20 น.	กล่าวต้อนรับ โดย ดร.จรงค์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน โดย ดร.อารีย์ รัชกิจจานุกิจ ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว กล่าวเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ สุวคนธ์ ศิริวงศ์วัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
9:20-9:45 น.	พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และถ่ายภาพหมู่
9:45-10:00 น.	มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2567 ให้กับห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 5 แห่ง
10:00-10:30 น.	การบรรยายเรื่อง “หนึ่งทศวรรษห้องสมุดสีเขียว : บทเรียน และความท้าทาย” โดย ดร.อารีย์ รัชกิจจานุกิจ ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว
10:30-12:00 น.	การเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัย : บทบาทและความร่วมมือ” ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทวีทีกรีน เคยู จำกัด และผู้อำนวยการ ศูนย์วีทีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมเสวนา : ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา	หัวข้อ
12:00 – 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น.	<p>การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว จากระดับประเทศสู่สากล”</p> <p>ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองประธานชมรมห้องสมุดสีเขียว</p> <p>ผู้ร่วมเสวนา :</p> <p>ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา</p> <p>ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ</p>
15:00 – 16:30 น.	<p>การประชุมสามัญประจำปี 2567 ชมรมห้องสมุดสีเขียว</p> <p>และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2567</p> <p>ดำเนินรายการ โดย คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว</p>
16:30	ปิดการประชุม

หมายเหตุ: อาหารว่าง ช่วงบ่าย เวลา 15:00 น.